



Thông Tin Liên Lạc

Cha Cassius Corroya, SDB

(Lm Chánh xứ)

ĐT: 0435 318 935

Cha Anthony Nguyễn Ngọc Dũng, SDB

(Lm Tuyên Úy Cộng Đoàn Thánh Gioan Hoan)

Virginia Carter (Thư ký)

Joan Parr (Thư ký)

ĐT Văn Phòng Giáo Xứ: (03) 9481 7333

Email: office@olsc.org.au

Website: www.olsc.org.au

Trương mục tài khoản Giáo Xứ

Our Lady of the Southern Cross Parish

BSB: 083347

Account Number: 16647 1224

Cộng Đoàn St. Joseph (Thánh Giuse) (1862)

46 Otter Street, Collingwood Victoria

Nguyễn Cao Anh (BDD VN) – 0417 379 489

Giờ Lễ: St. Joseph (Thánh Giuse):

Ngày thường: 8:30am (Tiếng Anh/Tiếng Việt)

Thứ Bảy: 6:00pm (Tiếng Anh)

Chúa Nhật: 9:00am (tiếng Việt)

St. John (Thánh Gioan):

Thứ 3 đến 6: 9:15am (Tiếng Anh)

Thứ 7: 8:30am và 6:00pm (Tiếng Anh)

Chúa Nhật 9 giờ sáng (Tiếng Ý),

11 giờ sáng & 5g chiều (Tiếng Anh)

Lãnh Nhận Các Bí Tích

Bí Tích Rửa Tội: Theo lịch hẹn

Bí Tích Hôn Phối: Theo lịch hẹn

Bí Tích Hòa Giải: Xin quý ông bà gặp một linh mục

trước Thánh Lễ để xin hẹn giờ để được giải tội

Bí Tích Rửa Lễ Làn Đầu và Thêm Sức: Giáo Xứ giúp

các học sinh ở các trường công được chuẩn bị lãnh nhận

hai Bí Tích. Xin quý ông bà điện thoại đến văn phòng

Giáo Xứ để biết thêm thông tin.

Linh mục Chánh xứ

Xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ để gặp Cha Chánh xứ Cassius tại văn phòng nhà thờ Thánh Gioan Tây Giả - Clifton Hill hoặc Lm Tuyên úy Anthony Nguyễn Ngọc Dũng tại nhà thờ Thánh Giuse - Collingwood trong giờ làm việc từ 10 giờ sáng tới 4 giờ chiều các ngày trong tuần.

Giáo Xứ Đức Bà Thánh Giá Phương Nam Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Thánh Gioan Hoan Chúa Nhật I Mùa Vọng (C) - 01/12/2024

Thông Báo

1. Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐTC PHANXICÔ THÁNG 12

Cầu cho những người hành hương của hy vọng: Chúng ta hãy cầu nguyện để Năm Thánh 2025 củng cố chúng ta trong đức tin; giúp chúng ta nhận ra Đức Kitô Phục Sinh giữa cuộc đời, và biến đổi chúng ta thành những người hành hương của niềm hy vọng Kitô giáo.

2. ĐÓNG GÓP CHO GIÁO XỨ VÀ CỘNG ĐOÀN

Chúa Nhật 24/11

Đợt 1: \$982.60

Đợt 2: \$540.00

Xin chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em. Xin quý vị tiếp tục quảng đại đóng góp cho giáo xứ và cộng đoàn chúng ta.

3. CHÚC MỪNG TÂN GIÁM MỤC PHỤ TÁ – TGP MELBOURNE

Cộng đoàn Thánh Gioan Hoan hân hoan cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và chúc mừng Cha Gioakim Nguyễn Xuân Thịnh vừa được Đức Thánh Cha Phanxicô tuyển chọn và bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá, Tổng Giáo Phận Melbourne. Thánh lễ tấn phong sẽ được cử hành vào sáng ngày Thứ Bảy, 1 tháng 2 năm 2025 tại Nhà Thờ Chánh Tòa St Patrick, Melbourne. Cầu chúc Đức Cha đầy tràn niềm vui thánh thiện và chiếu tỏa hạnh phúc đích thực trong đời sống Tông đồ.

4. LỜI TRI ÂN

Ca đoàn Cecilia Cung Chiều chân thành tri ân và cảm ơn quý cha - quý tu sĩ và quý cộng đoàn dân Chúa đã tham dự Thánh Lễ & Tiệc Mừng Bồn Mạn & Kỷ niệm 45 năm Hồng Ân. Đặc biệt, quý anh chị ban phụ huynh & Thiếu Nhi Thánh Thể đã chuẩn bị các món ăn ngon và phục vụ tiệc mừng thật chu đáo và chuyên nghiệp. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Nữ Cecilia ban cho toàn thể quý vị thật nhiều sức khỏe - bình an & niềm vui trong Mùa Vọng Thánh.

5. TĨNH TÂM HOÀ GIẢI MÙA GIÁNG SINH

Để chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Giáng Sinh, cộng đoàn sẽ có buổi tĩnh tâm hoà giải với chương trình như sau:

● Ngày: Thứ 6, ngày 13 tháng 12

● Thời gian: 7:00pm - 9:30pm.

- 7:00pm - Giảng thuyết - xét mình

- 7:45pm - Xưng Tội

Ban Đại Diện xin kính báo.

6. LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12

● CN (1/12): CN I Mùa Vọng

● Thứ 3 (3/12): Thánh Phanxicô Xaviê

● Thứ 7 (7/12): Thánh Ambrose

● CN (8/12): CN II Mùa Vọng

● Thứ 2 (9/12): Lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

● Thứ 6 (13/12): Thánh Lucia

● Thứ 7 (14/12): Thánh Gioan Thánh Giá

● CN (15/12): CN III Mùa Vọng

● CN (22/12) CN IV Mùa Vọng

● Thứ 3 (24/12): Lễ Vọng Giáng Sinh

● Thứ 4 (25/12): Lễ Giáng Sinh

● Thứ 5 (26/12): Thánh Stephen

● Thứ 6 (27/12): Thánh Gioan Tông Đồ

● Thứ 7 (28/12): Các Thánh Anh Hải

● CN (29/12): Lễ Thánh Gia

● Thứ 3 (31/12): Thánh Sylvester I

Học Hỏi Giáo Lý

Đâu là mối liên hệ giữa các Bí tích với đời sống vĩnh cửu? Trong các Bí tích, Hội thánh đã được tham dự trước vào đời sống vĩnh cửu, đang khi “chờ đợi ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa cao cả và là Đấng cứu độ chúng ta, xuất hiện vinh quang” (Tt 2, 13).

Ai hoạt động trong Phụng vụ? Chính “Đức Kitô toàn thể” (Christus Totus), gồm Đầu và Thân thể, hoạt động trong Phụng vụ. Với tư cách là vị Thượng tế, Đức Kitô cử hành cùng với Thân thể Người là Hội thánh trên trời và Hội thánh ở trần gian.

Ai cử hành Phụng vụ trên trời? KPhụng vụ trên trời được cử hành do các thiên thần, các thánh của Cựu Ước và Tân Ước, đặc biệt là Mẹ Thiên Chúa, các thánh Tông đồ, các thánh tử đạo và “một đoàn người thật đông” không tài nào đếm nổi, “thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ” (Kh 7,9). Khi cử hành mầu nhiệm cứu độ trong các Bí tích, chúng ta được dự phần vào Phụng vụ vĩnh cửu này.

Hội thánh ở trần gian cử hành Phụng vụ như thế nào? Hội thánh ở trần gian cử hành Phụng vụ với tư cách là dân tư tế, trong đó mỗi người hoạt động tùy theo phận vụ riêng của mình, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần. Các người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội hiến dâng chính mình trong hy lễ thiêng liêng, các thừa tác viên có chức thánh cử hành theo thánh chức mà họ đã lãnh nhận để phục vụ tất cả các chi thể của Hội thánh; các Giám mục và linh mục hoạt động trong cương vị Đức Kitô, là Thủ lãnh.

Phụng vụ được cử hành thế nào? Việc cử hành Phụng vụ được kết thành bằng các dấu chỉ và biểu tượng. Ý nghĩa của những dấu chỉ và biểu tượng này được bắt nguồn trong công trình tạo dựng và trong các nền văn hóa nhân loại, được xác định trong các biến cố của Cựu Ước và được hoàn tất trọn vẹn trong Con Người của Đức Kitô và trong các hoạt động của Người.

Các dấu chỉ Bí tích bắt nguồn từ đâu? Một số dấu chỉ bắt nguồn từ công trình tạo dựng (ánh sáng, nước, lửa, bánh, rượu, dầu); một số khác từ đời sống xã hội (tẩy rửa, xúc dầu, bẻ bánh); một số khác từ lịch sử cứu độ thời Cựu Ước (các nghi thức Vượt qua, các hy lễ, việc đặt tay, việc thánh hiến). Những dấu chỉ này, có một số được qui định và bất biến, đã được Đức Kitô sử dụng và trở thành những phương tiện chuyển thông hoạt động cứu độ và thánh hóa của Người.

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - C

Bài đọc 1 (Gr 33:14-16)

Ta sẽ cho mọc lên trong nhà Đa-vít một mầm non, một Đấng Công Chính.

Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.

Này sẽ đến những ngày -sấm ngôn của Đức Chúa- Ta sẽ thực hiện điều tốt lành Ta đã phán về nhà Ít-ra-en và về Giu-đa. Trong những ngày ấy, vào thời đó, Ta sẽ cho mọc lên một mầm non, một Đấng Công Chính để nối nghiệp Đa-vít; Người sẽ trị nước theo lẽ công bình chính trực. Trong những ngày ấy, Giu-đa sẽ được cứu thoát, Giê-ru-sa-lem sẽ an cư lạc nghiệp. Đây là tên người ta sẽ đặt cho thành: “Đức-Chúa-là-sự-công-chính-của-chúng-ta!”

Bài đọc 2 (1 Tx 3:12 - 4:2)

Chúa sẽ làm cho anh em được bền tâm vững chí trong ngày Đức Ki-tô quang lâm.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca.

Thưa anh em, xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết, cũng như tình thương của chúng tôi đối với anh em vậy. Như thế, Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giê-su, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với các thánh của Người. Vả lại, thưa anh em, anh em đã được chúng tôi dạy phải sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, và anh em cũng đang sống như thế; vậy nhân danh Chúa Giê-su, chúng tôi xin, chúng tôi khuyên nhủ anh em hãy tấn tới nhiều hơn nữa. Hẳn anh em rõ chúng tôi đã lấy quyền Chúa Giê-su mà ra những chỉ thị nào cho anh em.

Tin Mừng (Lc 21: 25-28.34-36)

Anh em sắp được cứu độ.

✕ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. “Vây anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chèn chén say sưa, lo lắng sự đời, kéo Ngày ấy như một chiếc lưới bắt thần chụp xuống đầu anh em, vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vây anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”

Suy Niệm Lời Chúa

Chúng ta tập trung vào bài Tin Mừng hôm nay để hiểu rõ hơn ý nghĩa của Mùa Vọng và “Ngày của Con Người.” Trong bài Tin Mừng (Lc 21: 25-28; 34-36), chúng ta có thể phân ra thành hai phần: phần đầu nói về những điều sẽ xảy ra trong ngày của Con Người (21:25-28) và phần thứ hai nói về thái độ chúng ta cần phải có khi chúng ta trông đợi hoặc đối diện với ngày của Con Người (21:34-36). Chúng ta sẽ phân tích hai phần này để rút ra điều Chúa muốn nói với chúng ta trong Chủ Nhật I Mùa Vọng này.

Trong phần đầu của Tin Mừng (21:25-28), chúng ta thấy Chúa Giê-su nói về cảnh tượng hỗn loạn trong ngày của Con Người của “thế giới bên trên” – mặt trời, mặt trăng và tinh tú, và “thế giới bên dưới” – mặt đất, mọi dân tộc, biển và sóng biển, con người. Điều này gợi nhớ cho chúng ta về công trình sáng tạo khi Thiên Chúa phân chia trời khỏi đất. Trong ngày của Con Người, ngay cả những mảnh lực của thiên đàng cũng phải rung chuyển. Đây là hình ảnh ngày của Con Người trong sách của Ngôn Sứ

Daniel (7:13-14): Hình ảnh của Con Người đến trên tầng mây với vinh quang của Ngài. Trong cảnh tượng hỗn loạn và đáng sợ này, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta là các môn đệ của Ngài “hãy đứng thẳng và ngẩng cao đầu, vì ơn cứu độ của chúng ta đã ở gần kề.” Tại sao Chúa Giê-su lại nói như thế? Theo thánh Luca, những người môn đệ của Chúa Giê-su sẽ “đứng vững và ngẩng cao đầu” vì đối với họ, Con Người đầy vinh quang kia cũng chính là “Con Người có quyền dưới đất để tha thứ tội lỗi” (Lc 5:24); là “Con Người phải lên Giêrusalem, phải chịu đau khổ, bị từ chối, chịu đánh đòn, giết chết và sẽ sống lại” (Lc 9:22); là “Con Người [nghèo nàn] không có chỗ gối đầu” (Lc 9:58); là “Con Người ngồi bên hữu Thiên Chúa” (Lc 22:69). Đây là hình ảnh của một “Con Người” rất gần gũi, rất yêu thương và thương xót, Ngài đã và đang sống giữa họ. Chính sự gần gũi, thương xót và yêu thương của Con Người này làm cho người môn đệ “đứng vững và ngẩng cao đầu trước ngày của Con Người” chứ không phải là những điều tốt lành mà họ đã làm.

Phần đầu của Tin Mừng hôm nay giúp gì cho chúng ta hiểu về ý nghĩa của Mùa Vọng? Ai trong chúng ta lại không sợ ngày Con Người đến phán xét. Đây là ý nghĩa chính của Mùa Vọng. Mùa vọng không phải chỉ là mùa trông chờ “sự kiện giáng sinh”; Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta trông chờ việc Chúa Giê-su đến lần thứ hai trong vinh quang “để phán xét kẻ sống và kẻ chết.” Quả vậy, chúng ta thường nghĩ rằng: Mùa Vọng là mùa chuẩn bị cho Giáng Sinh, cho việc tưởng niệm việc “đến lần đầu” của Chúa Giê-su, một sự kiện đã xảy ra hơn 2000 năm trước. Đây là một sự kiện của quá khứ và chúng ta chỉ lặp đi lặp lại mỗi năm, và sự kiện này không mấy ảnh hưởng gì đến cuộc đời của chúng ta hay chẳng mang lại ý nghĩa gì cho việc cử hành phụng vụ Mùa Vọng của chúng ta. Có chăng sự kiện này chỉ ảnh hưởng đến việc chuẩn bị bên ngoài với những hang đá thật lớn, thật đẹp và thật tận thời với nhiều đèn chiếu sáng. Chúng ta có thể đọc thêm một vài kinh. Còn tâm hồn chúng ta thì mang nặng những băn khoăn và lo toan cho cuộc sống tại thế, cho những bữa tiệc vui để rồi quên mất cuộc sống mai sau mà Con Người sẽ đến phán xét xem chúng ta có xứng đáng hay không. Điều này dẫn chúng ta đến phần thứ hai của Tin Mừng: những lời dạy của Chúa Giê-su về thái độ chúng ta cần phải có trong khi trông chờ ngày của Con Người.

Phần hai của Tin Mừng hôm nay (21:34-36) gồm có ba câu: câu mở đầu (câu 34) và câu kết (câu 36); bắt đầu giống nhau với lời mời gọi của Chúa Giê-su: “Hãy tỉnh thức.” Trong câu 34, Chúa Giê-su

nói chúng ta hãy tỉnh thức để đời sống nội tâm (“con tim”) của chúng ta không bị những lo lắng của cuộc sống xác thịt làm cho “nặng nề.” Và khi Con Người đến, xác thịt của chúng ta bị chiếm lấy bởi những của cải vật chất mà không có chỗ cho Ngài như Tin Mừng Thánh Gioan trình bày: Ngài đến nhà Ngài và người nhà của Ngài không đón nhận Ngài (xem Ga 1:11). Câu 36 cũng nói về sự tỉnh thức, nhưng sự tỉnh thức không chỉ một lúc, hoặc một khoảng thời gian, nhưng là “tỉnh thức trong mọi khoảnh khắc.” Việc tỉnh thức này không phải là tỉnh thức mang tính thụ động, nhưng rất chủ động và đi kèm theo với việc cầu nguyện để chúng ta có đủ sức và không “sa chước cám dỗ.” Điều này dẫn chúng ta đến chương 22 của Tin Mừng Luca, nhất là trong bối cảnh của vườn Gethsemane. Trong vườn Cây Dầu, Chúa Giê-su mang theo ba môn đệ và nói với các ông “hãy cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ” (Lc 22:39). Khi Ngài trở lại nơi các môn đệ thì Ngài thấy các ông đang buồn sầu và đang ngủ. Ngài lại nói họ: “Làm sao anh em ngủ được? Chối dậy, hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ” (Lc 22:46).

Trong phần thứ hai của Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể rút ra điều gì cho Mùa Vọng? Mùa Vọng là mùa “tỉnh thức trong mọi khoảnh khắc” của con tim để chúng ta không đánh mất một cơ hội nào để “yêu Chúa và yêu người.” Chúng được mời gọi trong Mùa Vọng phải làm cho con tim chúng ta được tự do khỏi những lo toan về đời sống vật chất và công việc thường ngày, những điều làm cho con tim của chúng ta trở nên chua chát, ghen ghét, ganh tỵ và không tha thứ. Đây là mùa mà chúng ta phải chìm đắm trong cầu nguyện để chúng ta không rơi vào cám dỗ, để chúng ta có thể nhạy cảm với sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Nhất là, chúng ta được nhắc nhở rằng: trong những giây phút đau khổ của cuộc sống (thế giới bên dưới) cũng như trong những giây phút vinh quang hạnh phúc (thế giới bên trên), chúng ta phải luôn tỉnh thức, vì khi đau khổ đến chúng ta dễ dàng thất vọng và bỏ cuộc; còn khi vinh quang và hạnh phúc, chúng ta dễ dàng trở nên kiêu ngạo và tự mãn, tự đắc. Xin Chúa cho chúng ta trong Mùa Vọng này cảm nhận được sự gần gũi và đầy yêu thương của Chúa trong từng giây phút của ngày sống. Để cuối ngày sống của chúng ta, dù thành công hay thất bại, chúng ta luôn xác tín một điều là: chúng ta được Thiên Chúa yêu cách tuyệt đối. Chỉ với niềm xác tín này, chúng ta mới có thể “đứng thẳng và ngẩng cao đầu trong ngày của Con Người.”

(Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng, SDB)